



Thông báo này được đăng trực tuyến bằng [اللغة العربية](#), [English](#), [Русский](#), [Soomaali](#), [Español](#), [简体中文](#) và [Tiếng Việt](#).

Ngày 12 tháng Bảy năm 2024

Thân gửi: Các thành viên cộng đồng I/DD, các đối tác Bộ lạc và nhân viên ODDS

Người gửi: Dana Hittle, Giám đốc Lâm thời, Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, ODDS)

Chủ đề: Cuộc họp hàng tháng để chia sẻ phản hồi của quý vị

Quý vị có phản hồi nào mà quý vị muốn chia sẻ với ban lãnh đạo ODDS không? Quý vị có câu hỏi nào về các dịch vụ của quý vị không? Tôi mời quý vị gặp ban lãnh đạo ODDS và tôi để chia sẻ phản hồi của mình.

Chúng tôi sẽ bắt đầu tổ chức các cuộc họp hàng tháng vào tháng Tám trên Zoom. Tất cả mọi người đều được hoan nghênh tham gia. Chúng ta sẽ có một cuộc thảo luận. Quý vị sẽ được tìm hiểu thêm về các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ lắng nghe phản hồi và trải nghiệm của quý vị.

Thông tin về cuộc họp

- Ngày: Ngày 7 tháng Tám, ngày 4 tháng Chín, ngày 2 tháng Mười, ngày 6 tháng Mười Một và các thứ Tư đầu tiên của mỗi tháng
- Thời gian: 12h trưa đến 1h chiều

- [Xin vui lòng ghi danh đăng ký trước](#): Chúng tôi sẽ yêu cầu địa chỉ email của quý vị. Bằng cách này, chúng tôi có thể liên hệ với quý vị sau cuộc họp, nếu cần. Khi quý vị ghi danh đăng ký, Zoom sẽ gửi cho quý vị một email kèm theo các hướng dẫn để tham gia cuộc họp. Hãy sử dụng đường dẫn hoặc mã dưới đây:



Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian chia sẻ phản hồi của mình. Chúng tôi luôn làm việc để cải thiện. Phản hồi của quý vị là một phần thiết yếu của quá trình này.

Chúng tôi muốn mọi người đều cảm thấy mình được chào đón và an toàn. Chúng tôi sẽ cung cấp sự hỗ trợ để quý vị tham gia một cách đầy đủ bao gồm:

- Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ
- Thông dịch viên tiếng Tây Ban Nha
- Phụ đề trực tiếp

Nếu quý vị cần các ngôn ngữ hoặc hỗ trợ khác, hãy gọi 503-945-5811 hoặc gửi email tới ODDS.Questions@odhs.oregon.gov muộn nhất là ngày 31 tháng Bảy. Chúng tôi chấp nhận các cuộc gọi chuyển tiếp.

Có thêm nhiều cơ hội

Chúng tôi cũng tổ chức các cuộc họp lắng nghe ý kiến trực tiếp trên toàn tiểu bang. Chúng tôi sẽ ở Ontario vào ngày 20 và 21 tháng Tám. Để biết thêm thông tin, xin hãy truy cập [trang mạng mới của chúng tôi về sự tham gia của cộng đồng](#).

Chúng tôi mong chờ được gặp quý vị.

Trân trọng,



Dana Hittle

Giám đốc Lâm thời

Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển

[Đăng ký nhận cập nhật của ODDS.](#)

Các thông báo trước của Giám đốc ODDS hiện có sẵn tại <https://www.oregon.gov/odhs/agency/Pages/odds.aspx#dm>.

Hãy theo dõi chúng tôi trên Facebook @ORHumanServices và [khám phá trang mạng của chúng tôi](#).

Quý vị có thể nhận tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, theo dạng bản in khổ lớn, chữ nổi hoặc theo định dạng quý vị muốn. Liên lạc với văn phòng ODDS Oregon theo số 503-945-5811 hoặc

dd.directorsoffice@odhsoha.oregon.gov. Chúng tôi chấp nhận các cuộc gọi từ tất cả các hình thức dịch vụ chuyển tiếp cho những người Điếc, Khiếm thính, Điếc-Mù, mù hoặc khiếm thị. Để biết thêm thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, vui lòng truy cập <https://www.oregonrelay.com> hoặc <https://www.fcc.gov/general/internet-based-trs-providers>.